

โครงการหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลพบุรี

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในคณะทำงาน การดำเนินการโครงการหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น ตั้งแต่ขั้นการฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรม เป็นการพัฒ นาขีดความสามารถในการผลิตและการบริโภคอย่างพออยู่พอกิน จนถึงขั้นการแปรรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลาย เกิดตลาดซื้อขาย และการสะสมทุน ซึ่งจะช่วยให้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลได้อย่างกว้างขวาง พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเลือกบ้านสระตาแวง หมู่ที่ ๒ ตำบลพุดา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นหมู่บ้านต้นแบบ

นายณัฐบุคลล์ คิมประโคน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ดินมี ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืชและเพิ่มผลผลิต โดยเน้นการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก การผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน (สารเร่ง พด. ต่างๆ) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อาทิ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทืองและถั่วพริ้ว) , สารเร่งซูปเปอร์ พด. ๒ , สารเร่งซูปเปอร์ พด. ๗ , กล้าหญ้าแฝก ให้กับหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพกิจกรรม



นายณัฐปคัลภ์ คิมประโคน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี



สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี



คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสระตาแวง มาชมนิทรรศการของ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี



สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี มอบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดิน



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
มอบกล้าพืชผักสวนครัว



สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ



รายการ เวทีประชาชน สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ได้สัมภาษณ์ คณะทำงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓





การผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ให้กับกลุ่มเกษตรกร



การเลี้ยงไก่บนเรือนแพ



การผลิตน้ำส้มควันไม้และเผาถ่าน



การปลูกผักสวนครัว



เลี้ยงเป็ดบนแพลอยน้ำ



การปลูกผักบนต้นกล้วย



การใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน



สาธิตการผลิตน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ จาก กรมการข้าว